



Umbro

Năm 1924 anh em nhà Humphrey đã tạo lập một hãng chuyên sản xuất quần áo và đồ thể thao cùng với một logo mô tả một viên kim cương kép là biểu tượng trực tiếp của 2 sáng lập viên Harold và Wallace Humphrey.



Uncle Ben's

Năm 1943 có một công ty của Mỹ mang tên Converted Rice Inc. ở Houston chuyên buôn bán và vận chuyển gạo. Nhân và tên logo được dựa trên tên của người nông dân địa phương là Chú Ben (Uncle Ben), lúa gạo của ông được trồng ở khu vực quanh Houston và được chăm bẵm rất cẩn thận với mục đích sản xuất ra loại sản phẩm có chất lượng cao. Tuy thế nhân và logo của hãng lại được sáng tạo dựa trên một bức tranh hư cấu mô tả Uncle Ben bởi vì người ta chẳng có bất kỳ bức tranh hay ảnh chụp nào của người trồng lúa huyền thoại này.



Unity Symbol

Logo này được lấy từ một trong số những biểu tượng xưa cũ nhất nhưng cũng phổ biến nhất. Hình ảnh này tượng trưng cho 2 biểu tượng: Mars (có nghĩa là nam tính hay Thần chiến tranh) và Venus (có nghĩa là nữ tính hay Nữ thần tình yêu) là biểu tượng được sử dụng lần đầu vào năm 450 trước công nguyên, theo truyền thuyết thần thoại Hy Lạp. Thậm chí cho tới ngày nay hình ảnh này vẫn được sử dụng và thể hiện sự gắn kết giữa đàn ông và đàn bà. Trong thời kỳ hiện đại và gần đây hơn nữa 2 biểu tượng này đã được liên kết với nhau để thể hiện sự hợp nhất giữa 2 hay nhiều người trong môi trường kinh doanh. Biểu tượng của sự hợp nhất này chứng minh tình yêu, sự tự tin, lòng trung thành và sự đoàn kết.



UPS logo

Phiên bản đầu tiên của logo này là dành cho dịch vụ phát triển nhanh nổi tiếng và danh giá được phát triển năm 1919. Phiên bản đầu tiên khắc họa một chú đại bàng giữ một gói hàng trong bộ vuốt của nó. 18 năm sau ngày ấy, logo này được chỉnh sửa lần thứ nhất. Nó đã biến thành một lá chắn với 3 ký tự đầu trong tên của doanh nghiệp. Năm 1961 nhà thiết kế logo Paul Rand đã sáng tác một logo mới cùng với tên viết tắt này. Logo lại được Future Brand thiết kế lại vào năm 2002/2003 và một vẻ ngoài đậm chất 3D đã được đặt lên trên bề mặt màu nâu của tấm lá chắn.

Người dịch: Phạm Xuân Bách

Dịch từ bản tiếng Anh trong mục LOGO DESIGN HISTORY đăng trên tạp chí điện tử của LogoOrange Design Group.